

ข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ  
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. “ยุทธพงศ์” ได้ไม่เคยขอคมา “เกียรติ” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

Source :

มติชน

Date :

15 ก.ย. 2559

Page :

8

No:

59423636

## ‘ยุทธพงศ์’โต้ไม่เคยขมา‘เกียรติ’

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวระบุว่าตนยอมขอขมานายเกียรติ สิทธิอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และอดีตผู้แทนการค้าไทย ต่อหน้าบัลลังก์ศาลแพ่ง ปมกล่าวหาทุจริตภาษีหุ้นออก 68,000 ล้านบาท ของบริษัทฟิลลิป มอร์ริส นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ศาลแพ่งได้พิจารณาคดีนายเกียรติ เป็นโจทก์ฟ้องตน ในข้อหาคดีแพ่งฐานความผิดหมิ่นประมาท เรียกเงินค่าเสียหายจำนวน 200 ล้านบาท และเมื่อโจทก์ได้ฟ้องฯ คดีแพ่ง ศาลแพ่ง ได้มีคำสั่งฯ ให้รอผลคดีฯ อาญา จนถึงที่สุดก่อน และต่อมาทนายโจทก์ นายเกียรติ แถลงว่าศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาแล้ว และศาลได้อ่านคำพิพากษาในวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา ศาลแพ่งได้ไต่ถามถึงคู่ความบนบัลลังก์ ศาลได้ตรวจดูคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์

นายยุทธพงศ์กล่าวว่า ในการพิจารณาคดีที่ศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา มีรายละเอียดฯ ดังนี้ 1.ศาลแพ่งอยู่

ในช่วงวาระไต่ถามถึงเฉลิมพระเกียรติ 2 ศาลแพ่งจึงได้ไต่ถามถึงคู่ความฯ ระหว่างโจทก์และจำเลย 3.โจทก์ (นายเกียรติ) และจำเลย (นายยุทธพงศ์) เห็นด้วยกับศาลฯ ที่ทำการไต่ถามถึง ว่าโจทก์และจำเลยได้ต่อสู้คดีฯ อาญา กันมาถึง 3 ศาล (ชั้นต้น อุทธรณ์ฎีกา) เป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 4.จำเลย เห็นว่าการที่จำเลยถูกฟ้องเป็นการทำหน้าที่ในฐานะนักการเมือง ตรวจสอบการทุจริต ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด จำเลยมีความเป็นสุภาพบุรุษ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และไม่เคยคิดจะฟ้องกลับโจทก์แต่อย่างใด และอยู่ในช่วงไต่ถามถึงเฉลิมพระเกียรติของศาลแพ่ง จำเลยได้รู้สึกเสียใจ และขอภัยต่อโจทก์ในเรื่องของการทำงานทำหน้าที่ของนักการเมือง ในการตรวจสอบเรื่องภาษีหุ้นนี้ ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ในฐานะโจทก์อาจโง่กว่าจำเลย และโจทก์เป็นรุ่นพี่ จบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำเลยไม่เคยไปขอขมาโจทก์หรือขอภัยต่อโจทก์ ในเนื้อหาสาระของคดีฯ แต่อย่างใด เพราะมีคำพิพากษาในคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว โดยศาลฎีกายกฟ้องในคดีนี้ไปแล้ว